

โครงการอบรม

เรื่อง “การเรียนรู้แบบใหม่ด้วย MOOC”

หลักการและเหตุผล

MOOC (Massive Open Online Course) เป็นรูปแบบการเรียนในรายวิชาหรือหลักสูตรต่างๆ แบบออนไลน์ที่เปิดฟรีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีผู้เรียนร่วมกันเป็นจำนวนมาก โดย MOOC จะเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อินเทอร์เน็ตและระบบคอมพิวเตอร์เมื่อเทียบกับระบบอีเลิร์นนิ่งแบบเดิม ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะกระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตรต่างๆ ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ด้วย MOOC นั้น นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้ที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับในต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน มีผู้ให้บริการที่สำคัญ เช่น Coursera Udacity edX เป็นต้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านอธิการบดี เกี่ยวกับการการปรับระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างระบบ “สอนให้น้อยลง เรียนให้มากขึ้น” ซึ่งการเรียนด้วย MOOC จะเน้นการนำสื่อออนไลน์มาใช้ ทำให้นักศึกษาสามารถอ่าน ฟัง ดูซ้ำได้เอง หรือโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนจากที่บ้านหรือที่อื่นก็ได้ ดังนั้น งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์จึงได้จัดอบรม เรื่อง “การเรียนรู้แบบใหม่ด้วย MOOC” โดยเรียนเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความรู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำ MOOC มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบเทคนิควิธีการสอนสมัยใหม่โดยใช้สื่อออนไลน์ที่เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้

ผู้เข้าร่วมการอบรม

อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 50 คน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ครึ่งวัน (บ่าย)

วิทยากร

อ.วรสรวง ดวงจินดา

รักษาการผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ม.ศรีปทุม

วันเวลาและสถานที่

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

สถานที่ ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. อาจารย์ได้ทราบแนวคิด วิธีการ ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2. อาจารย์ได้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน

กำหนดการอบรม

เวลา	รายละเอียด
13.00 น. - 13.30 น.	ลงทะเบียน
13.30 น. - 16.30 น.	การบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้แบบใหม่ด้วย MOOC” โดย อ.วรสรวง ดวงจินดา 1. ทำความรู้จัก MOOC (Massive Open Online Course) 2. MOOC คืออะไร 3. เปรียบเทียบ MOOC กับรูปแบบการสอนอื่นๆ/MOOC ของ สกอ. 4. ตัวอย่าง/กิจกรรม/หลักสูตรที่ใช้การสอนด้วย MOOC 5. ถาม-ตอบ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.30 น. - 14.45 น.

: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม